

บทคัดย่อ

ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้มี 2 ประการคือ (1) เพื่อต้องการจะทราบว่า "ความเชื่อแบบค้ายตัวเกี่ยวกับคุณลักษณะของสตรีไทย" เป็นเช่นใด และปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และประชากร มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อแบบค้ายตัว หรือไม่อย่างไร และ (2) ต้องการจะทราบว่าความเชื่อแบบค้ายตัวในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาททางอาชีพของสตรีไทยเป็นเช่นใด และเกี่ยวข้องปัจจัยทางสังคม และประชากรที่สำคัญมาปัจจัยหรือไม่ อย่างไร

เพื่อไขปริศนาวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ทำการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ เข้าถึงตัว จำนวน 700 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี และ นครศรีธรรมราช ในการเลือกตัวอย่าง 700 รายนี้ ใช้วิธีการสุ่มโดยจงใจเป็นหลัก เมื่อได้ ข้อมูลมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็ทำการวิเคราะห์โดยทาค่าเฉลี่ยของแต่ละ "คุณลักษณะของสตรีไทย" (ซึ่งมีทั้งหมด 25 คุณลักษณะ) และตีความผลที่ออกมา ตลอดจนเสนอข้อมูลในรูปวงเส้น สายโซ่ (chain) โซ่ประกอบด้วย ส่วน "ความเชื่อแบบค้ายตัวในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาททาง อาชีพของสตรีไทย" (ซึ่งมีทั้งหมด 20 ข้อ) นั้น ใช้วิธีการคำนวณค่าร้อยละ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบสิ่งต่อไปนี้คือ (1) ความเชื่อแบบค้ายตัวเกี่ยวกับ "คุณลักษณะของ สตรีไทย" เมื่อมองในภาพรวม ปรากฏว่า คุณลักษณะที่โดดเด่นมาก ๆ คือ : ชอบความสะอาด สวยงาม ชอบสนใจในรูปร่างหน้าตาของตน ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปราณีต ละเอียดอ่อน รักความมั่นคงปลอดภัย ชอบแรงใจผู้อื่น และชอบทำอะไรโดยใช้อารมณ์เป็นสำคัญ "คุณลักษณะของสตรีไทย" ที่โดดเด่นรองลงไป ได้แก่ ขี้น้อยใจ มีจิตใจอ่อนไหว หรือรู้สึกไว ชอบพูดมากคุยมาก สุภาพอ่อนโยน ชอบแสดงความรู้สึกนุ่มนวล ชอบสังเกตในการตัดสินใจต่าง ๆ ตื่นตกใจง่าย ชอบเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ และไม่ค่อยกล้าเสี่ยงในการทำสิ่งต่าง ๆ (2) "ความ เชื่อแบบค้ายตัวในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาททางอาชีพ" นั้น เมื่อมองในภาพรวม ปรากฏว่า จากคำถาม 20 ข้อ ที่เกี่ยวกับความเชื่อแบบค้ายตัวในเชิงอาชีพมีถึง 18 ข้อ ที่ผู้ตอบ เห็นด้วยเกินร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี ข้อที่ผู้ตอบเห็นด้วยสูงมากเป็นพิเศษ (เกินร้อยละ 70) ได้แก่ ข้อความที่ว่า (ก) "เนื่องจากผู้ชายไม่ค่อยตื่นตกใจง่าย หรือมีจิตใจอ่อนไหวเหมือนกับผู้หญิง งานที่มีความกดดัน

หรือแรงบีบคั้นมาก ๆ (เช่น งานทหาร งานตำรวจ ฯลฯ) จึงเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง”  
(ข) “ผู้หญิงมีความปราณีตละเอียดอ่อน สุภาพอ่อนโยน ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่น จึงเหมาะกับการเลี้ยงดูบุตรมากกว่าผู้ชาย” (ค) “ผู้หญิงมักจริงจังจริงจังกับ ผู้ชาย หรือ(แม่แก่ผู้หญิงเอง) จึงอยากทำงานร่วมกับผู้ชายมากกว่าจะไปทำงานร่วมกับผู้หญิง” (ง) “โดยธรรมชาติแล้ว งานบางอย่างเหมาะสมกับผู้ชาย ในขณะที่งานบางอย่างเหมาะสมกับผู้หญิง” และ (จ) “ผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล งานที่อาศัยความรู้ด้านนี้ จึงเหมาะกับผู้ชาย” (3) เพศ อายุ อาชีพ (เกียรติภูมิของอาชีพ) ถิ่นที่อยู่อาศัย (เขตชนบท/เมือง) ระดับการศึกษา และรายได้ มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตายตัวเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ ๑ ไปของสตรีไทยทั้งสิ้น กล่าวคือ บุคคลต่อไปนี้มีความเสี่ยงตายตัวในลักษณะที่เข้มข้น หรือรุนแรงกว่า :-  
ผู้ชาย ผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก (ผู้ที่อยู่ในวัย 36-60 ปี) ผู้ที่มีอาชีพที่มีเกียรติภูมิสูง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ผู้ที่มีการศึกษาสูง (ปริญญาตรี หรือสูงกว่า) และผู้ที่มีรายได้สูง (รายได้เดือนละ 9,000 บาท หรือสูงกว่านั้น) (4) ระดับการศึกษาที่ดี ถิ่นที่อยู่อาศัยที่ดี และเพศที่ดี ต่างก็มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงตายตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางอาชีพทั้งสิ้น กล่าวคือ กลุ่มผู้มีการศึกษาคำ ยังนิยมชมชอบให้สตรีไทยแสดงบทบาททางอาชีพแบบโบราณอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ยังมีความเชื่อและความต้องการให้สตรีไทยมีบทบาทในเชิงอาชีพแบบที่เคยปฏิบัติมาในอดีตมากกว่าผู้ที่อาศัยในเขตเมือง ผู้ชายมีความเสี่ยงตายตัวในเชิงบทบาททางอาชีพของสตรีในลักษณะที่รุนแรงและเข้มข้นกว่า ผู้หญิงแทบทุกข้อ (จากข้อความทั้งหมด 20 ข้อ)